

พระธรรมฟิลิปปี Philippians

1 จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลกับทิโมธี
ผู้เป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์

 ถึง วิสุทธิชนทั้งปวงในพระเยซูคริสต์ที่เมืองฟิลิปปี
ตลอดจนคณะผู้ปกครอง¹ และคณะมัคนายก

2

 ขอขอบคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากองค์พระเยซู
คริสต์เจ้ามีแก่พวกท่าน

ขอบพระคุณและทูลขอ

3 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่เราระลึกถึงพวกท่าน

4 ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อพวกท่านทั้งปวง

ข้าพเจ้าก็อธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดีเสมอ

5 เพราะท่านมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐตั้งแต่แรกจวบจนบัดนี้

6 ข้าพเจ้ามั่นใจว่า

พ ร ะองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีในพวกท่านนั้นจะทรงสานต่อให้เสร็จสมบูรณ์จนถึง
วันแห่งพระเยซูคริสต์

7 สมควรแล้วที่ข้าพเจ้ารู้สึกเช่นนี้เกี่ยวกับท่าน

ด้วยว่าพวกท่านทั้งปวงอยู่ในดวงใจข้าพเจ้า เพราะไม่ว่าข้าพเจ้าจะถูกจองจำ

หรือกำลังกล่าวปกป้องและยืนยันข่าวประเสริฐนั้น

พ ว กท่านทั้งปวงก็ร่วมกับข้าพเจ้าในพระคุณของพระเจ้า

8 พระเจ้าทรงเป็นพยานได้ว่า

¹ 1:1 ตามธรรมเนียมว่า บิชอป

ข้าพเจ้าปรารถนาจะพบพวกท่านทั้งปวงมากเพียงใด

ข้าพเจ้ารักท่านด้วยความรักของพระเยซูคริสต์

9 และข้าพเจ้าอธิษฐานว่า ขอให้ความรักของท่านทวียิ่งขึ้น

ขึ้นพร้อมกับความรู้และความเข้าใจอันลึกซึ้ง

10 เพื่อท่านจะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดีที่สุด

และเพื่อท่านจะได้บริสุทธิ์ปราศจากที่ติจนกว่าจะถึงวันแห่งพระคริสต์

11 เปี่ยมด้วยผลแห่งความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์

อันเป็นการถวายพระสิริและการสรรเสริญแด่พระเจ้า

การถูกจองจำของเปาโลทำให้ข้าพเจ้าประเสริฐแพร่ออกไป

12 พี่น้องทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่า แท้จริงแล้ว

สิ่งที่เกิดกับข้าพเจ้ากลับทำให้ข้าพเจ้าประเสริฐแพร่ออกไป

13 จนทหารรักษาวังทั้งปวง² และคนอื่นๆ

ประจักษ์ทั่วกันว่าข้าพเจ้าถูกจองจำเพื่อพระคริสต์

14 เพราะการที่ข้าพเจ้าถูกจองจำ

ทำให้พี่น้องส่วนใหญ่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับการหนุนใจให้กล่าวพระวาทะ

ของพระเจ้าอย่างกล้าหาญและไม่หวั่นเกรงยิ่งขึ้น

15 จริงอยู่ บางคนประกาศพระคริสต์ด้วยจิตใจที่อิจฉาและชิงดีชิงเด่น

แต่คนอื่นๆ ประกาศด้วยเจตนาดี

16 คนกลุ่มหลังทำด้วยความรักโดยรู้ว่าข้าพเจ้าถูกจับมาที่นี่ก็เพราะปกป้องข้าพเจ้า

ประเสริฐ

17 ส่วนพวกเรานั้นประกาศพระคริสต์ด้วยความมักใหญ่ใฝ่สูงอย่างเห็นแก่ตัว

มิใช่ด้วยใจจริง หวังสร้างความเดือดร้อนให้ข้าพเจ้าขณะถูกจองจำ³

² 1:13 หรือ จนทั้งวัง

³ 1:16, 17 ต้นฉบับสมัยหลังๆ บางสำเนาสลับข้อ 16 กับ 17

18แต่จะเป็นไรเล่า? ไม่ว่าจะทำด้วยแรงจูงใจที่ผิดหรือถูก
สิ่งสำคัญคือเขาได้ประกาศพระคริสต์ก็แล้วกัน
เพราะสิ่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดี

และข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีต่อไป 19ด้วยรู้ว่า โดยคำอธิษฐานของท่าน
และโดยความช่วยเหลือที่พระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์ประทาน
สิ่งที่เกิดกับข้าพเจ้าจะกลับกลายเป็นการช่วยกู้⁴ของข้าพเจ้า

20ข้าพเจ้ามาดมั่นและมุ่งหวังไว้ว่า ข้าพเจ้าจะไม่ทำสิ่งใดให้เป็นที่ละอายเลย
แต่จะมีความกล้าหาญเพียงพอ

เพื่อบัดนี้พระคริสต์จะได้รับเกียรติเพราะกายของข้าพเจ้า
เหมือนดังที่เคยได้รับเสมอมา ไม่ว่าจะข้าพเจ้าจะอยู่หรือจะตาย

21เพราะสำหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ การตายก็ได้กำไร

22ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในกายนี้ต่อไป ก็หมายความว่า

ข้าพเจ้าจะทำงานอย่างเกิดผล แต่ข้าพเจ้าไม่รู้จะเลือกทางไหนดี

23ยังลังเลใจอยู่ระหว่าง 2 ทาง ใจหนึ่งอยากจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์

ซึ่งประเสริฐกว่ามากนัก 24แต่การที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่

ก็จำเป็นสำหรับพวกท่านมากกว่า 25เมื่อแนใจอย่างนี้

ข้าพเจ้าก็รู้ว่าจะยังอยู่กับพวกท่านทั้งปวงต่อไป

เพื่อความก้าวหน้าและความชื่นชมยินดีของท่านในความเชื่อ

26เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าได้อยู่กับพวกท่านอีก

พวกท่านก็จะชื่นชมยินดีในพระเยซูคริสต์อย่างเปี่ยมล้นเนื่องด้วยข้าพเจ้า

27 ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ท่านจงประพฤติตนให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์

แล้วไม่ว่าข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรือเพียงแต่ได้ยินข่าวของท่าน

ข้าพเจ้าก็รู้ว่าท่านยืนหยัดมั่นคง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

⁴ 1:19 หรือ ความรอด

ต่อสู้เหมือนเป็นคนเดียวกัน เพื่อความเชื่อแห่งข่าวประเสริฐ

28 โดยไม่หวาดกลัวผู้ที่ต่อต้านท่านแต่ประการใดเลย

นี่เป็นเครื่องหมายให้พวกนั้นรู้ว่าพวกเขาจะถูกทำลาย

แต่พระเจ้าจะทรงช่วยพวกท่านให้รอด

29 เพราะพระเจ้าได้ประทานสิทธิพิเศษแก่ท่านเพื่อปรนนิบัติพระคริสต์

ไม่เพียงให้ท่านเชื่อในพระองค์เท่านั้น แต่ให้ทนทุกข์เพื่อพระองค์ด้วย

30 เพราะท่านเองก็กำลังต่อสู้ฝ่าฟันแบบเดียวกับที่เห็นข้าพเจ้าได้ฝ่าฟันมาแล้ว

และบัดนี้ได้ข่าวว่าข้าพเจ้าก็ยังต่อสู้อยู่

ถ่อมใจอย่างพระคริสต์

2 ในเมื่อท่านได้รับการหนุนใจจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์

ในเมื่อได้รับการปลอบโยนจากความรักของพระองค์

ในเมื่อได้สามัคคีธรรมกับพระวิญญูญาณ

ในเมื่อได้รับความอ่อน โ ย น แ ล ะ ค ว า ม ส ง ส า ร

2 ก็จงทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเต็มที่ โดยมีความคิดอย่างเดียวกัน

มีความรักอย่างเดียวกัน มีใจเดียวกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน

3 อย่าทำสิ่งใดด้วยความมักใหญ่ใฝ่สูงอย่างเห็นแก่ตัว หรือด้วยความถือดี

แต่จงทำด้วยความถ่อมใจ ถือว่าคนอื่นดีกว่าตน

4 แต่ละคนไม่ควรมุ่งหาประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว

แต่ควรคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นด้วย

5 ท่านควรมีท่าทีแบบเดียวกับพระเยซูคริสต์

6 ผู้ทรงสภาพ⁵พระเจ้า

⁵ 2:6 หรือ เป็นเหมือน

แต่มิได้ทรงยึดติดในความเท่าเทียมกับพระเจ้า

7 แต่กลับทรงสละทุกสิ่ง

มารับสภาพ⁶ ท ำ ส

บังเกิดเป็นมนุษย์

8 และเมื่อทรงปรากฏเป็นมนุษย์

พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลง

และยอมรับความมรณาด้วยความเชื่อฟัง

จนถึงความมรณาบนไม้กางเขน!

9 ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นสู่ที่สูงที่สุด

และประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงแก่พระองค์

10 เพื่อทุกเข่าในสวรรค์บนแผ่นดินโลก

และใต้แผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระนามของพระเยซู

11 และทุกสิ่งจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือ องค์พระผู้เป็นเจ้า

เพื่อเป็นการถวายพระสิริแด่พระเจ้าพระบิดา

ส่องสว่างตั้งดวงดาว

12 ฉะนั้นเพื่อนที่รัก ดังที่ท่านได้เชื่อฟังเสมอมา ไม่เพียงเมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วย

แต่ยิ่งเชื่อฟังมากขึ้นเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย

จงบากบั่นต่อไปจนบรรลุความรอดด้วยความกล้าจนตัวสั่น

13 เพราะพระเจ้าคือผู้ทรงกระทำกิจภายในท่าน

ให้ท่านตั้งใจและกระทำตามพระประสงค์อันดีของพระองค์

14 จงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นว่าหรือทู่มเถียงกัน

15 เพื่อท่านจะปราศจากตำหนิและบริสุทธิ์

เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ปราศจากข้อบกพร่องในยุคนั้นคดโกงและเสื่อมทราม

⁶ 2:7 หรือ เป็นเหมือน

ส่องสว่างท่ามกลางพวกเขาตั้งดวงดาวในจักรวาล

16ขณะที่ท่านยึดมั่นในพระวาระแห่งชีวิต

เพื่อข้าพเจ้าจะรอดได้ในวันแห่งพระคริสต์ว่า

ข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งหรือลงแรงโดยเปล่าประโยชน์

17ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะถูกทดลองบนเครื่องบูชาและการรับใช้ที่มาจากความเชื่อของ

ท่านตั้งเป็นเครื่องตีบูชา ข้าพเจ้าก็ยังดีใจ

และชื่นชมยินดีร่วมกับพวกท่านทั้งปวง

18ดังนั้นท่านเองก็ควรจะได้ใจและชื่นชมยินดีร่วมกับข้าพเจ้าด้วย

ทิโมธีกับเอปาโฟรดิทัส

19 ข้าพเจ้าคาดหวังในองค์พระเยซูเจ้าว่า อีกไม่นานจะส่งทิโมธีไปหาท่าน

เพื่อข้าพเจ้าเองจะได้ชื่นใจเมื่อได้รับข่าวเกี่ยวกับท่าน 20ข้าพเจ้าคิดว่า

ไม่มีใครอื่นเหมือนทิโมธี ผู้ซึ่งเอาใจใส่ทุกข์สุขของท่านอย่างแท้จริง

21เพราะทุกคนมุ่งหาประโยชน์ของตนเอง ไม่ได้คำนึงถึงพระเยซูคริสต์

22แต่ท่านทราบอยู่ว่า ทิโมธีได้พิสูจน์ตนเองแล้ว

เพราะเขาได้ร่วมรับใช้กับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเหมือนบุตรรับใช้

ซัปดาห์ 23ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังจะส่งเขามาทันทีที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องต่างๆ

เกี่ยวกับข้าพเจ้าจะลงเอยอย่างไร 24และข้าพเจ้ามั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า

ข้าพเจ้าเองจะมาหาท่านในไม่ช้า

25 แต่ข้าพเจ้าคิดว่า จำเป็นต้องส่งเอปาโฟรดิทัสกลับมาหาท่าน

เขาเป็นพี่น้อง เป็นเพื่อนร่วมงาน และเป็นเพื่อนทหารของข้าพเจ้า

ทั้งยังเป็นผู้ที่พวกท่านส่งมาเพื่อปรนนิบัติข้าพเจ้าในยามขัดสน

26เนื่องจากเขาคิดถึงพวกท่านทั้งปวงมากและทุกข์ใจ

เพราะท่านได้ข่าวว่าเขาป่วย 27ที่จริงเขาป่วยหนักเกือบตาย

แต่พระเจ้าทรงเมตตาเขา ไม่เพียงเขาเท่านั้นแต่เมตตาข้าพเจ้าด้วย

เพื่อไม่ให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ซ้อนทุกข์

28 ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยิ่งร้อนใจที่จะส่งเขามา เพื่อพวกท่านจะได้ตั้งใจที่เจอเขาอีก และข้าพเจ้าเองจะได้คลายความกระวนกระวายใจ

29 ขอให้ท่านต้อนรับเขาในองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง และจงให้เกียรติคนเช่นนี้ 30 เพราะเขาเกือบตายเพื่องานของพระคริสต์ เขาเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือข้าพเจ้าในสิ่งที่ท่านไม่สามารถกระทำได้

อย่ามั่นใจในเนื้อหนัง

3 สุดท้ายนี้ พี่น้องทั้งหลาย จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า!

ไม่ลำบากสำหรับข้าพเจ้าเลยที่จะเขียนเรื่องเดียวกันถึงท่านอีก ทั้งสิ่งนี้ยังเป็นการป้องกันท่านด้วย

2 จงระวังเหล่าสุนัข บรรดาคนทำชั่ว พวกเขื่อนเนื้อเถื่อนหนัง

3 ด้วยว่าเราคือผู้เข้าสู่น้ำเต้า เป็นผู้นมัสการโดยพระวิญญาณของพระเจ้า ผู้ภาคภูมิใจในพระเยซูคริสต์ และเป็นผู้ที่ไม่ได้มั่นใจในเนื้อหนัง

4 แม้ข้าพเจ้าเองมีเหตุผลหลายประการที่จะมั่นใจในเนื้อหนัง

ถ้าคนใดคิดว่าเขามีเหตุผลที่จะมั่นใจในเนื้อหนัง

ข้าพเจ้าก็มีมากยิ่งขึ้นกว่าคือ 5 ข้าพเจ้าเกิดมาได้ 8 วันก็เข้าสู่น้ำเต้า

ข้าพเจ้าเป็นคนอิสราเอล ตระกูลเบนยามิน เป็นชาวฮีบรูแท้

ในด้านบทบัญญัติข้าพเจ้าเป็นฟาริสี 6 ในด้านความเคร่งศาสนา

เคยข่มเหงคริสตจักร ในด้านความชอบธรรมตามบทบัญญัติก็ไม่มีที่ติ

7 แต่สิ่งใดๆ ที่เคยเป็นกำไรของข้าพเจ้า บัดนี้ข้าพเจ้าถือว่าขาดทุน

เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ 8 ยิ่งกว่านั้นอีก

ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไร้ค่าเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ล้ำแห่งการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพื่อพระองค์ข้าพเจ้าได้สละทุกสิ่ง

ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเศษขยะ เพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์

9 และอยู่ในพระองค์ ตัวข้าพเจ้าเองไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาโดยบทบัญญัติ

มีแต่ความชอบธรรมที่ได้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์
เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าและได้มาโดยความเชื่อ
10 ข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระคริสต์
และมีประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจแห่งการคืนพระชนม์ของพระองค์และร่วมสำ
มัคคีธรรมในการทนทุกข์ของพระองค์ เป็นเหมือนพระองค์ในการสิ้นพระชนม์
11 เพื่อจะได้เป็นขึ้นจากตายโดยทางใดทางหนึ่ง

บากบั่นสู่หลักชัย

12 มิใช่ว่าข้าพเจ้าได้ทั้งหมดนี้แล้ว
หรือได้รับการปรับปรุงให้เป็นคนดีพร้อมแล้ว
แต่ข้าพเจ้ารุดหน้าไปเพื่อฉวยเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งไว้สำหรับข้าพเจ้า
เมื่อทรงฉวยข้าพเจ้ามาเป็นของพระองค์ 13 พี่น้องทั้งหลาย
ข้าพเจ้าไม่ถือว่าตนเองฉวยสิ่งนี้มาได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือ
ลืมสิ่งที่ผ่านมา และโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า
14 ข้าพเจ้ารุดหน้าไปสู่หลักชัย
เพื่อคว้ารางวัลซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกข้าพเจ้าจากสวรรค์ผ่านทางพระเยซูคริส
ตัสให้ไปรับ
15 พวกเราทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วควรมีทัศนคติเช่นนี้
และถ้าท่านคิดเห็นแตกต่างไปในบางประเด็น
พระเจ้าจะทรงให้ท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างแจ่มแจ้งด้วย
16 ขอแต่เพียงให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับสิ่งที่เราได้ไว้แล้ว
17 พี่น้องทั้งหลาย จงร่วมกันทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้า
และจับตาดูผู้ที่ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่เราได้ให้ท่านไว้
18 เพราะว่าจะดังที่ข้าพเจ้าเคยพรวดเตือนท่าน และบัดนี้ก็เตือนอีกด้วยน้ำตาว่า
มีหลายคนที่ใช้ชีวิตอย่างศัตรูต่อไม้กางเขนของพระคริสต์

19 ปลายทางของพวกเขา คือความพินาศ พระของเขาคือกระเพาะ

เขาภูมิใจในสิ่งที่ควรอับอาย ปีกใจอยู่แต่กับสิ่งฝ้ายโลก

20 แต่เราเป็นพลเมืองสวรรค์ เฝ้ารอคอยพระผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์
คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้า 21 ผู้ทรงสยบทุกสิ่งไว้ใต้อำนาจด้วยฤทธาานุภาพ
พระองค์จะทรงเปลี่ยนกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริข
องค์พระองค์

4 ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักและอาลัยหา
ผู้เป็นความชื่นชมยินดี และเป็นมงกุฎของข้าพเจ้า เพื่อนที่รัก
ท่านควรจะยืนหยัดมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านนั้น!

ดักเตือน

2

ข้าพเจ้าขอวิงวอนนางยูโอเดียและนางสินทิเคให้ปรองดองกันในองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของ

3 ข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมแบกภาระที่สัจย์ชื่อของข้าพเจ้าให้ช่วยห
ญิงเหล่านี้ ผู้ร่วมฝ่าฟันเพื่อข่าวประเสริฐเคียงข้างข้าพเจ้า
พร้อมทั้งเคลเมนท์กับเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ของข้าพเจ้า
คนเหล่านี้มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้ว

4 จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเสมอ ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า
จงชื่นชมยินดีเถิด!

5 ให้ความสุภาพอ่อนโยนของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวง
องค์พระผู้เป็นเจ้าของทรงอยู่ใกล้แล้ว 6 อย่ากระวนกระวายในเรื่องใดๆ เลย
แต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน และการอ้อนวอน
พร้อมกับการขอบพระคุณ

7 แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่าน
ไว้ในพระเยซูคริสต์

8 สุดท้ายนี้ พี่น้องทั้งหลายจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่เลอเลิศ หรือสิ่งที่ควรสรรเสริญ คือ สิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่มีบริสุทธิ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่น่ายกย่อง 9ทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ ได้รับ ได้ยินจากข้าพเจ้า หรือได้เห็นจากข้าพเจ้า จงนำไปปฏิบัติ และพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน

ขอบคุณสำหรับของฝากจากพี่น้องชาวฟิลิปปิน

10 ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งนัก เนื่องจากในที่สุดพวกท่านก็กลับมาห่วงใยข้าพเจ้าอีกครั้ง อันที่จริงท่านห่วงใยข้าพเจ้ามาตลอด แต่ไม่มีโอกาสที่จะแสดงออก

11ข้าพเจ้าพูดอย่างนี้ไม่ใช่เพราะกำลังขัดสน ด้วยว่าข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่ตนมี ไม่ว่าสภาพการณ์จะเป็นเช่นไร

12ข้าพเจ้ารู้ว่ายามขาดแคลนเป็นอย่างไร และรู้ว่ายามมีเหลือเพื่อเป็นอย่างไร ข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะพอใจกับสิ่งที่ตนมีในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะอิมหนาวหรือหิวโหย มั่งมีหรือขัดสน

13ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า

14 กระนั้น ก็เป็นความกรุณาของท่านที่ได้แบ่งปันให้ในยามที่ข้าพเจ้าเดือดร้อน

15ยิ่งกว่านั้น ดังที่พวกท่านชาวฟิลิปปินทราบอยู่ว่า ในตอนที่ท่านเพิ่งรู้จักข่าวประเสริฐ เมื่อข้าพเจ้าออกเดินทางต่อจากแคว้นมาซิโดเนีย ไม่มีคริสตจักรไหนมีส่วนร่วมในรายรับรายจ่ายของข้าพเจ้าเลย มีแต่พวกท่านเท่านั้น 16แม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเมืองเธสะโลนิกา ท่านก็ยังส่งความช่วยเหลือมาให้ข้าพเจ้าในยามขัดสนครั้งแล้วครั้งเล่า

17มิใช่ว่าข้าพเจ้าอยากได้ของกำนัล แต่ข้าพเจ้าอยากให้ตัวเลขในบัญชีของท่านเพิ่มขึ้น 18ข้าพเจ้าได้รับครบถ้วน

ที่จริงได้มากเกินพอเสียด้วยซ้ำ

บัดนี้ข้าพเจ้าได้รับของที่ท่านฝากมากับเอปาโฟรดิทัสแล้ว

พ ว กท่านจัดหาให้ข้าพเจ้าอย่างเหลือเฟือ

สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายอันหอมหวาน

เป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับและพอพระทัย

19และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งที่จำเป็นทุกอย่างแก่ท่าน

จากความมั่งคั่งอันเหลือเศษของพระองค์ในพระเยซูคริสต์

20 ขอพระสิริมีแต่พระเจ้าและพระบิดาของเราสืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน

คำลงท้าย

21 ข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังวิสุทธิชนทุกคนในพระเยซูคริสต์

บรรดาพี่น้องที่อยู่กับข้าพเจ้าฝากความคิดถึงมายังท่าน

22วิสุทธิชนทั้งปวงโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในราชสำนักของซีซาร์

ฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน

23

ขอพระคุณแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับวิญญาณจิตของท่านที่
งหลายเถิด อาเมน⁷

⁷ 4:23 บางต้นฉบับไม่มีคำว่า อาเมน